

Số: 01 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp thứ 6 Thường trực HĐND huyện (tháng 12/2016)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 40 phút, ngày 16/01/2017 (thứ Hai).

2. Địa điểm: tại Phòng họp UBND huyện.

3. Thành phần:

- Thường trực HĐND huyện gồm:

+ Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện (Chủ trì);

+ Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;

+ Ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

+ Ông Phan Thanh Biên – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

+ Ông Châu Vũ – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Khách mời tham dự gồm:

+ Ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện;

+ Ông Võ Thái Hòa – Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện;

+ Ông Nguyễn Thành Đạt – Trưởng Phòng Tư pháp;

+ Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

+ Bà Đỗ Thị Nhật Chinh – Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch;

+ Ông Trần Văn Duy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (Thư ký).

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Trần Tấn Đạt báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Thường trực, Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tháng 12 và dự kiến nhiệm vụ trong tháng 01 năm 2017.

a. Một số nội dung chính Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện đã triển khai thực hiện trong tháng 12/2016

Trong tháng 12/2016, Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tập trung triển khai tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về phát triển ngành giáo dục – đào tạo huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến năm 2030 (tổ chức ngày 25/11/2016) và Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện – kỳ họp thường kỳ cuối năm 2016 (diễn ra trong 02 ngày, ngày 19 và ngày 20/12/2016); tuy có trễ nhưng đã hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu gửi về HĐND tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung, chương trình của Phiên họp thứ 6 Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016 và Hội nghị rút kinh nghiệm cho kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XI.

b. Dự kiến một số nội dung chính Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện sẽ triển khai thực hiện trong tháng 01/2017

Trong tháng 01/2017, Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tổ chức Phiên họp thứ 6 Thường trực HĐND huyện tháng 12/2016 (do các thành viên Thường trực HĐND huyện bận công tác tại đất liền) và Hội nghị rút kinh nghiệm cho kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XI vào chiều nay ngày 16/01/2017; triển khai công tác giám sát thường xuyên, tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng cùng với UBND huyện, tham gia các kế hoạch mừng Đảng, đón xuân của huyện và thực hiện một số công tác chuyên môn khác.

2. Ông Lê Minh Nhật gợi ý bàn về việc ban hành Nghị quyết hàng năm của HĐND huyện về phát triển KT-XH là văn bản QPPL hay văn bản hành chính thông thường, đề sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết không đúng hình thức theo quy định sẽ bị Sở Tư pháp sau rà soát, yêu cầu phải đính chính, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Vấn đề này đề nghị Trưởng Phòng Tư pháp có ý kiến về Nghị quyết nêu trên của HĐND huyện nên ban hành theo thể thức nào để các kỳ họp sau ban hành đúng theo quy định.

a. Ông Nguyễn Thành Đạt ý kiến: căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định thì các văn bản không chứa yếu tố VPPL không có Nghị quyết KT-XH của HĐND, vì vậy nên xem xét nên ban hành Nghị quyết KT-XH của HĐND huyện theo văn bản QPPL; theo như Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm tại Điều 1 của Nghị quyết KT-XH của HĐND huyện, chỉ tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm tới.

Về quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND huyện, từ đầu năm các cơ quan chuyên môn được UBND huyện giao nhiệm vụ tham mưu, soạn thảo văn bản QPPL phải đăng ký nhu cầu ban hành về Phòng Tư pháp huyện để tổng hợp, báo cáo về Sở Tư pháp quản lý theo quy định (Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ký ban hành Công văn số 81/UBND-PTP ngày 12/01/2017 gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để đăng ký). Ngày 07/10/2016, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 1986/UBND-PTP gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện để thực hiện đúng quy trình Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan tham mưu chưa thực hiện đúng theo quy định.

b. Ông Lê Minh Nhật có ý kiến kết luận sơ bộ: Trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 2018 Nghị quyết về KT-XH hàng năm của HĐND huyện là văn bản QPPL, vì vậy Phòng Tư Pháp tham mưu UBND huyện văn bản giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của huyện năm 2018 tại kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện, trong đó đơn vị phải hướng dẫn cụ thể cho Phòng Tài chính – Kế hoạch về quy trình, trình tự, nội dung, thể thức của dự thảo Nghị quyết để tham mưu

UBND huyện trình kỳ họp đúng quy định. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND huyện năm 2017 (kèm dự thảo Nghị quyết) để trình tại kỳ họp lần thứ Tư – HĐND huyện xem xét, quyết nghị.

3. Ông Lê Minh Nhật đề nghị Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện báo cáo ngắn gọn tiến độ tham mưu UBND huyện rà soát, chuẩn bị các bước để triển khai xử lý các trường hợp vi phạm, các đơn thư khiếu nại về đất đai, xây dựng còn tồn đọng tới thời điểm hiện nay và công tác theo dõi, xử lý những vấn đề về vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

a. Ông Võ Thái Hòa báo cáo:

- Về công tác tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng: Ngày 21/11/2016, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch 303/KH-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; Phòng đã tham mưu UBND huyện tiến hành cưỡng chế trường hợp của hộ ông Phạm Thành Dũng (vào ngày 12/01/2017), Phòng đang lập kế hoạch cưỡng chế cụ thể để trình UBND huyện phê duyệt để xử lý dứt điểm các trường hợp còn lại vi phạm về đất đai trong năm 2016 theo lộ trình từ đây đến hết Quý I năm 2017. Trong quá trình tham mưu UBND huyện, Phòng sẽ rà soát lại các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng vị trí đó theo quy hoạch được duyệt là đất sản xuất, kinh doanh hoặc đất ở thì Phòng sẽ hướng dẫn chủ đất lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định và đề xuất UBND huyện hợp thức hóa cho người dân sử dụng phù hợp với quy hoạch.

- Về công tác theo dõi, xử lý những vấn đề về vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện: Trong tháng 9/2016, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở chế biến hải sản, kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, qua kết quả kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh vi phạm, tuy nhiên mức xử phạt quá lớn, không thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện và Phòng đã tham mưu UBND huyện báo cáo về UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời Phòng đã tham mưu UBND huyện văn bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh vi phạm khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến xử lý nước thải và Phòng Tài nguyên – Môi trường sẽ giám sát, hậu kiểm tra việc khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm này.

b. Ý kiến của ông Châu Vũ: vừa qua trong năm 2016, Ban Pháp chế đã tổ chức Đoàn giám sát về công tác xử lý VPHC đối với một số cơ quan, đơn vị và qua giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy có 12 trường hợp vi phạm tuy đã đóng tiền phạt VPHC nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất như ban đầu. Vì vậy đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường hết Quý I/2017 phải khẩn trương tham mưu cho UBND huyện triển khai các biện pháp xử lý buộc 12 trường hợp vi phạm này trả lại hiện trạng đất như ban đầu, Ban Pháp chế sẽ phúc tra việc khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp vi phạm nêu trên đầu Quý II/2017.

- Đối với trường hợp ông Trần Thanh Tâm – khu dân cư số 7: ngày 19/9/2016 Phòng Tài nguyên – Môi trường có văn bản báo cáo Thường trực HĐND huyện về

hướng giải quyết đối với 4.772,4m² đất do ông Trần Thanh Tâm đang sử dụng; sau khi nghiên cứu văn bản nêu trên Ban Pháp chế nhận thấy hướng giải quyết đối với trường hợp của ông Trần Thanh Tâm như vậy là chưa thuyết phục, đã xác định diện tích đất do ông Trần Thanh Tâm sử dụng là đất lấn chiếm trái phép của Nhà nước (trong vành đai di tích) nhưng vẫn đề xuất cho ông Trần Thanh Tâm được tiếp tục sử dụng cho đến khi BQL di tích thu hồi. Vấn đề này đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu cho UBND huyện văn bản phản ánh về trường hợp lấn chiếm đất của ông Trần Thành Tâm gửi về Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh nắm, có hướng xử lý.

- Đối với Trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng – khu dân cư số 7: đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường sớm tham mưu UBND huyện cưỡng chế để thu hồi đất cho Trạm Cung cấp nước xây dựng công trình tường rào bảo vệ khu Trụ sở của Trạm.

- Đối với trường hợp vi phạm của bà Phạm Thị Thu – khu dân cư số 3: theo Công an huyện báo cáo là không tiến hành xử lý hình sự được thì Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nghị định liên quan về chặt, phá rừng,.. hoặc gộp chung 02 lần lấn chiếm đất để tham mưu UBND huyện xử lý hình sự theo quy định, nhằm răn đe các trường hợp vi phạm phát sinh mới khác.

c. Ý kiến ông Trần Tấn Đạt: vừa qua UBND huyện tổ chức cưỡng chế trường hợp ông Nguyễn Thành Đứng người dân rất ủng hộ, trong thời gian tới đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn lại.

- Về vệ sinh môi trường: đề nghị Phòng Tài nguyên - Môi trường nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ Đề án phân loại rác tại nguồn đã triển khai thực hiện thí điểm trước đây để tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện.

d. Ông Lê Minh Nhật có ý kiến kết luận sơ bộ:

Yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND huyện xử lý, trả lời dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng như: Đơn của ông Hoàng Văn Minh – khu dân cư số 7, Đơn của ông Trần Thanh Tâm – khu dân cư số 7, Đơn của ông Nguyễn Văn Công – khu dân cư số 9,.. và các trường hợp tranh chấp đất đai (giữa ông Bùi Sỹ Thanh và ông Võ Trung Gia – khu dân cư số 5),....

- Củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện xử lý, tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai và các trường hợp bị xử phạt VPHC trong năm 2016 đã đóng tiền phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất như ban đầu, vào thời điểm thích hợp trong Quý I năm 2017.

- Về vệ sinh môi trường: đơn vị tăng cường, thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, xả thải ra môi trường đối với các cơ sở chế biến hải sản, kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện (tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến, kinh doanh hải sản tươi sống xả nước thải ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước); rà soát lại hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo thiết kế xây dựng Chợ mới Côn Đảo đã phù hợp chưa để tham mưu UBND huyện điều chỉnh thiết kế ngay từ đầu, tránh tình trạng khi xây dựng xong không phù hợp phải

thay đổi điều chỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai Đề án phân loại rác tại nguồn; công tác xử lý nước thải.

4. Ông Lê Minh Nhật thông qua một số nội dung về chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND huyện theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 03/12/2016 của kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh mà Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai cho đại biểu HĐND huyện trong năm 2017 như sau:

- Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi giao lưu, học tập kinh nghiệm (dự kiến tổ chức chuyến đi trong tháng 3/2017, Thường trực HĐND huyện sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể).

- Trang bị cho mỗi đại biểu HĐND huyện một thiết bị điện tử tin học để phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện (dự kiến trang bị mỗi đại biểu HĐND huyện 01 máy tính bảng theo báo giá mà Văn phòng HĐND và UBND huyện tham khảo khoảng 13 triệu đồng).

- Mỗi nhiệm kỳ cấp tiền may lễ phục cho mỗi đại biểu HĐND huyện 02 bộ trang phục với số tiền 3 triệu đồng/bộ và CBCC của Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp phục vụ cho HĐND huyện được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với số tiền 2 triệu đồng/bộ (*nội dung này sẽ thực hiện cấp trong năm 2018*).

* Đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 03/12/2016 của HĐND tỉnh, phối hợp Ban KT-XH HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí tổ chức cho đại biểu HĐND huyện đi giao lưu, học tập kinh nghiệm và trang cấp thiết bị điện tử tin học để phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện. Riêng việc cấp tiền may lễ phục cho đại biểu HĐND huyện và CBCC của Văn phòng HĐND và UBND huyện (trực tiếp phục vụ cho HĐND huyện), đơn vị tham mưu UBND huyện giải quyết trong năm 2018.

a. Ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Tùng: đồng ý theo ý kiến đề xuất của ông Lê Minh Nhật, giao bộ phận chuyên trách HĐND huyện tham mưu, triển khai thực hiện. Giao ông Lê Minh Nhật cùng ông Trần Tấn Đạt chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XI vào chiều nay ngày 16/01/2017.

5. Ông Trần Tấn Đạt gợi ý thảo luận, thống nhất để Thường trực HĐND huyện ký ban hành văn bản về quy định thời điểm báo cáo phục vụ cho các kỳ họp HĐND huyện thường kỳ như sau:

- Báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm: các số liệu sự việc,... được tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 31 tháng 5 của kỳ báo cáo.

- Báo cáo tình hình cả năm: các số liệu sự việc,... được tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 31 tháng 11 của năm báo cáo.

* Các thành viên Thường trực HĐND huyện thống nhất về thời điểm báo cáo của các cơ quan, đơn vị phục vụ cho các kỳ họp HĐND huyện thường kỳ nêu trên và ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện giao cho ông Lê Minh Nhật ký ban hành văn bản.

6. Ông Nguyễn Hoàng Tùng kết luận: ghi nhận và thống nhất ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các thành viên tham dự Phiên họp thứ 6 Thường trực

HĐND huyện (tháng 12/2016). Giao Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Văn Duy



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Nguyễn Hoàng Tùng